

**ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...**

(Tiếp theo trang 1)

dự kiến phun trừ sâu cuốn lá nhỏ cho 100% diện tích từ ngày 24 - 28/4.

Sau khi kiểm tra thực tế tại xã Thanh Tân và xã Tây Sơn, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định lúa xuân ở nhiều địa phương phát triển không tốt, điều đó chứng tỏ người dân chưa thực sự quan tâm đến đồng ruộng, cán bộ cơ sở chưa sâu sát, quyết liệt, còn thiếu trách nhiệm. Trước tình hình trên, đồng chí yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện các khuyến cáo của ngành Nông nghiệp và chỉ đạo của UBND tỉnh. Huyện Kiến Xương tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp. Trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp cần nêu cao vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở, không được khoán trắng, phó mặc cho hợp tác xã. Bên cạnh đó, phải tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

Chiều cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công công Dự Dục Dương trên tuyến đê hữu Trà Lý thuộc địa phận xã Quốc Tuấn. Qua kiểm tra, đồng chí nhấn mạnh đây là công trình quan trọng phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão của tỉnh nhưng tiến độ thi công chậm, yêu cầu huyện Kiến Xương và Ban Quản lý dự án nghiêm túc rút kinh nghiệm. Đề nghị đơn vị thi công huy động máy móc, thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình song phải bảo đảm chất lượng và kỹ thuật. Đồng chí yêu cầu trước ngày 15/5/2020 đơn vị thi công phải thi công cơ bản xong các hạng mục công trình dưới nước, không để bị ảnh hưởng do mùa mưa bão năm nay. Sau ngày 15/5/2020 nếu không bảo đảm tiến độ các hạng mục dưới nước sẽ yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo có biện pháp xử lý.

**THÁI BÌNH QUYẾT LIỆT...** (Tiếp theo trang 1)

về từ các vùng dịch khác. Hiện tại, các trường hợp đang cách ly đều có sức khỏe ổn định, tâm lý thoải mái, chấp hành nghiêm quy định tại khu cách ly. Các trường hợp đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 và tiếp tục theo dõi y tế đủ 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

\* Từ ngày 5 - 15/4, đường dây nóng (1800 9402) phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã tiếp nhận 234 cuộc gọi của nhân dân với 254 ý kiến, trong đó có 20 ý kiến kiến nghị, phản ánh. Các ý kiến tập trung phản ánh các tổ chức, cá nhân không chấp hành các yêu cầu, biện pháp của tỉnh về phòng, chống dịch, nhiều ý kiến đề xuất các nội dung thực hiện công tác phòng, chống dịch. Các ý kiến phản ánh, kiến nghị đã được kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian tới, đường dây nóng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tiếp tục tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

**DANH SÁCH**

**Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19**

DVT: Đồng

TT	Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ	Ứng hộ số tiền	Ứng hộ hiện vật	Ghi chú
41	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Bắc Thái Bình	30.000.000		
42	Công ty Cổ phần Damsan	30.000.000		
43	Sở Tài nguyên và Môi trường	25.000.000		
44	Hội Nước sạch Thái Bình	24.000.000		
45	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	20.000.000		
46	Sở Xây dựng Thái Bình và các đơn vị trực thuộc	20.000.000		
47	Hội Doanh nhân trẻ Thái Bình	20.000.000		
48	Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình	20.000.000		
49	Công ty Cổ phần Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Liên Quảng Thành	20.000.000		
50	Viettel Thái Bình - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội	20.000.000		
51	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình	19.476.000		
52	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết	15.000.000		
53	Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thái Bình	15.000.000		
54	Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật	12.400.000		
55	Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh	10.000.000		
56	Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương	10.980.000		
57	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	10.000.000		
58	Trường Chính trị tỉnh	10.000.000		
59	Trường Đại học Y Dược Thái Bình	10.000.000		
60	Bưu điện tỉnh Thái Bình	10.000.000		
61	Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh	10.000.000		
62	Công ty Cổ phần Sao Mai	10.000.000		
63	Công ty Vĩnh Hằng Thái Bình	10.000.000		
64	Công ty TNHH Điện cơ AIDI	10.000.000		
65	Công ty Cổ phần Dược Hồng Hòa	10.000.000		
66	Tập thể những người cách ly tập trung - Trung đoàn 568, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng	10.000.000		
67	Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt	10.000.000		
68	Sở Nội vụ Thái Bình	7.466.800		
69	Chi cục Thủy sản Thái Bình	6.400.900		

(còn nữa)

**ỦY BAN MTTQ TỈNH**

**Mạo danh cán bộ Kho bạc Nhà nước để bán sách, tài liệu**

Thời gian gần đây, Kho bạc Nhà nước Thái Bình nhận được phản ánh của một số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước về việc có đối tượng liên hệ qua điện thoại xưng danh là công chức Kho bạc Nhà nước Thái Bình, thông tin về việc Kho bạc Nhà nước Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn về bán sách, tài liệu liên quan đến các văn bản pháp luật về thủ tục hành chính qua Kho bạc Nhà nước và yêu cầu đơn vị cung cấp thông tin cán bộ tham dự hội nghị tập huấn.

Để các đơn vị nâng cao tinh thần cảnh giác, ngày 16/4/2020, Kho bạc Nhà nước Thái Bình ban hành Công văn số 301/KBTB-KSC thông báo không có công chức nào của Kho bạc Nhà nước Thái Bình thực hiện những việc trên. Hành vi trên là hoàn toàn mạo danh Kho bạc Nhà nước Thái Bình để lừa đảo các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các tổ chức, cá nhân có giao dịch với Kho bạc Nhà nước Thái Bình; nếu phát hiện đối tượng mạo danh cần thông báo ngay cho Kho bạc Nhà nước Thái Bình và cơ quan công an các huyện, thành phố để ngăn chặn và xử lý kịp thời.

**P.V**

**HỢP BAN CHỈ ĐẠO TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

tại các vùng có dịch rất đông, sự giao lưu, đi lại luôn tiềm ẩn nguy cơ cao dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn nếu các biện pháp phòng, chống dịch không được thực hiện quyết liệt, kiên trì. Hiện trên địa bàn tỉnh còn 66 người nghi nhiễm Covid-19 được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế.

Sau khi nghe ý kiến, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh: Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, trong khu vực Đông Nam Á và trong nước, nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn. Nếu không có biện pháp cụ thể thì yếu tố nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn tỉnh là rất lớn, nhất là khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và căn cứ tình hình thực tế, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh thông nhất tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng,

chống dịch, bảo đảm giãn cách xã hội. Theo đó, tiếp tục dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người trên địa bàn tỉnh; yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; đeo khẩu trang và tập trung không quá 10 người tại nơi công cộng; dừng các nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Về việc quản lý người và phương tiện ra vào trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh thông nhất tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ công tác liên ngành thực tế 7 chốt kiểm soát dịch đến ngày 22/4, sau đó sẽ có các quy định phù hợp với tình hình thực tế. Tỉnh vẫn duy trì kiểm soát chặt chẽ người từ vùng có dịch vào tỉnh. Ngoài lý do công vụ, đi làm tại các doanh nghiệp, đám hiếu, hỷ, những người có nhu cầu thiết yếu khi về tỉnh thì liên hệ với số điện thoại đường dây nóng (1800 9402). Tổng đài đường dây nóng sẽ liên hệ với UBND xã, phường, thị trấn để nghị xác nhận nhu cầu thiết yếu của người dân, trên cơ sở xác nhận của chính quyền địa phương Tổng đài thông báo cho các chốt kiểm dịch để thực hiện kiểm soát xe, người về, theo

đôi dịch tế. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xem xét nhu cầu cấp thiết của người dân về địa phương. Nếu đồng ý để người từ vùng có dịch về địa phương, phải nghiêm túc chỉ đạo các thôn, tổ dân phố theo dõi sức khỏe, yếu tố dịch tế, có trách nhiệm giám sát y tế, quản lý việc đi lại của người về. Tiếp tục duy trì hoạt động của tổ kiểm tra tại các huyện, thành phố, tổ tự quản ở các xã, phường, thị trấn đến hết ngày 1/5.

Đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh thông nhất tiếp tục tạm dừng các loại hình dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ ăn, uống phục vụ khách lưu trú), giải khát, vui chơi, giải trí. Các cơ sở thẩm mỹ, yoga, gym, massage tiếp tục dừng hoạt động; không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đông người. Các cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu, trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ dân sinh, cửa hàng tiện ích được mở cửa trở lại. Các cơ sở được phép mở cửa trở lại phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch. Ngành Công Thương, các

**CÔNG ĐIỆN SỐ 08...**

(Tiếp theo trang 1)

trên địa bàn toàn tỉnh, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người, đeo khẩu trang và tập trung không quá 10 người tại các địa điểm công cộng.

**2. Công tác quản lý người và phương tiện ra vào trên địa bàn tỉnh:**  
Tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ công tác liên ngành của tỉnh, Tổ tuần tra của các huyện, thành phố, Tổ tự quản tại các khu dân cư, xã, phường, thị trấn để tổ chức kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào tỉnh từ các địa phương có nguy cơ cao và có dịch, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch, quản lý chặt chẽ dân cư trên địa bàn.

Đối với những người có nhu cầu thiết yếu, trừ những trường hợp đi công vụ, đi làm việc tại các doanh nghiệp, đám cưới, đám tang, khi có nhu cầu về tỉnh thì liên hệ với số điện thoại đường dây nóng (1800 9402). Tổng đài đường dây nóng sẽ liên hệ với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để nghị xác nhận nhu cầu thiết yếu của người dân, trên cơ sở xác nhận của chính quyền địa phương Tổng đài thông báo cho các

chốt kiểm dịch để thực hiện kiểm soát xe, người về, theo đôi dịch tế.

**3. Về các hoạt động kinh doanh dịch vụ:**

a) Ngoài các dịch vụ quy định tạm dừng hoạt động theo Quyết định số 58/QĐ-BCĐ ngày 26/3/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục tạm dừng các loại hình kinh doanh dịch vụ sau:

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (bao gồm cả ăn sáng); trừ các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn, uống phục vụ khách lưu trú;
- Các dịch vụ giải khát, bao gồm cả các quán cà phê, quán trà đá, quán trà chanh, quán cóc vỉa hè...;
- Các dịch vụ ăn, uống, vui chơi, giải trí trong các trung tâm thương mại, siêu thị và chợ dân sinh;
- Các dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ.

b) Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, các cửa hàng tiện ích và các loại hình kinh doanh dịch vụ khác được hoạt động trở lại bình thường nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định.

c) Giao Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

**4. Về hoạt động giao thông vận tải:**

- Tiếp tục dừng hoạt động đối với các tuyến vận tải khách có định liên tỉnh, xe

hợp đồng, xe du lịch đến ngày 22/4/2020.

- Cho phép các tuyến xe bus nội tỉnh hoạt động nhưng phải giảm tải khách 50% số chuyến và không bố trí quá 50% số lượng khách trên 01 xe và tối đa không quá 20 người.

- Cho phép các doanh nghiệp vận tải khách bằng taxi được hoạt động trở lại nhưng không quá 50% số lượng xe đang hoạt động và mỗi xe chở không quá 02 người.

Yêu cầu các xe không sử dụng điều hòa khí chờ khách chờ (hạ kính xe). Lái xe có trách nhiệm xếp khách bảo đảm khoảng cách an toàn tối đa giữa các khách. Toàn bộ lái xe, phụ xe và hành khách phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khử trùng xe sau mỗi chuyến và khuyến khích việc kiểm tra thân nhiệt đối với những hành khách đi trên xe.

- Cho phép các bến phà, bến khách ngang sông phục vụ hoạt động nhưng mỗi phương tiện không chở quá 50% sức chở khách và phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

**5. Hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập:**

5.1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc bình thường tại cơ quan, đơn vị nhưng phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. Khuyến khích việc tổ chức họp trực tuyến, làm việc qua mạng Internet tại nhà nhưng phải bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc.

5.2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp

huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Về hoạt động giao thông vận tải, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh thông nhất tiếp tục dừng hoạt động đối với các tuyến vận tải khách có định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch đến ngày 22/4/2020; cho phép các tuyến xe bus nội tỉnh hoạt động nhưng phải giảm tải 50% số chuyến và không bố trí quá 50% số lượng khách trên 01 xe và tối đa không quá 20 người; các doanh nghiệp vận tải khách bằng taxi được hoạt động trở lại nhưng không quá 50% số lượng xe đang hoạt động và mỗi xe chở không quá 02 người. Trong quá trình hoạt động phải thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh thông nhất từ ngày 20/4 học sinh THPT, học sinh lớp 9 đi học trở lại 1/2 chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đông người. Các cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu, trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ dân sinh, cửa hàng tiện ích được mở cửa trở lại. Các cơ sở được phép mở cửa trở lại phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch.

Về hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND

tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh thông nhất cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc bình thường tại cơ quan, đơn vị nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; khuyến khích tổ chức họp trực tuyến, làm việc qua mạng Internet nhưng phải bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận trả kết quả các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và bộ phận tiếp dân các cấp hoạt động trở lại và phải bảo đảm các quy định phòng, chống dịch. Đồng chí yêu cầu tiếp tục duy trì hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp và đường dây nóng của tỉnh nhằm giải quyết kịp thời các nhu cầu thiết yếu của người dân; đồng chí bí thư, chủ tịch UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tăng cường chỉ đạo, chỉ thị tuyên truyền, vận động người dân không có nhiệm vụ cấp thiết không ra vào tỉnh, nhất là dịp 30/4 - 1/5. Các cơ quan, đơn vị thông báo, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không đi du lịch trong dịp nghỉ lễ để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch. Các sở, ngành liên quan chuẩn bị các nội dung, nhanh chóng triển khai gói an sinh xã hội theo tinh thần "cứu trợ như cứu hỏa" của Thủ tướng Chính phủ.

huyện, cấp xã; Ban Tiếp công dân tỉnh, Bộ phận Tiếp công dân các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị hoạt động trở lại nhưng phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

**6. Về sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo:** Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cho học sinh khối trung học phổ thông, học sinh lớp 9 khối trung học cơ sở đi học trở lại 1/2 buổi/ngày từ ngày 20/4/2020. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm vệ sinh trường, lớp học và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

**7. Sở Y tế:**

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế và các phương án phòng, chống dịch, xây dựng phương án huy động cơ sở vật chất của các tổ chức, doanh nghiệp, bảo đảm sẵn sàng ứng phó dịch bệnh trên diện rộng; kịp thời bổ sung các tỉnh học sinh, kích bản phù hợp với diễn biến của dịch;

- Nâng cao năng lực xét nghiệm; tổ chức việc triển khai thực hiện chiến lược xét nghiệm sớm để cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

**8. Công an tỉnh:** Chỉ đạo công an các cấp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, kể cả xử lý hình sự đối với các vụ việc nghiêm trọng về phòng, chống dịch Covid-19.

**9. Sở Giao thông Vận tải:**

Chỉ đạo, thông báo và yêu cầu Ban Quản lý bến xe, bến sông Thái Bình, các ban quản lý bến xe trên địa bàn huyện, thành phố, các doanh nghiệp, các chủ phương tiện kinh doanh vận tải khách nghiêm túc thực hiện.

**10. Sở Công Thương:** Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

11. Giao các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

**12. Giao Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh:**

Tiếp tục duy trì hoạt động của đường dây nóng; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giải quyết các nhu cầu thiết yếu của người dân bảo đảm các quy định của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19.

**13. Giao Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn** phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh khẩn trương xác minh thông tin những người có nhu cầu thiết yếu về địa phương để quản lý chặt chẽ về y tế và việc đi lại của người dân khi trở về địa phương.

Nhận Công điện này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

**Khởi tố vụ án, khởi tố bị can lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ**

Căn cứ kết quả điều tra đối với Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương, ngày 16/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1, Điều 356, Bộ luật Hình sự đối với:

(1) Phạm Văn Hiệp, sinh năm 1984, trú tại tổ 36, phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình;

(2) Vũ Gia Thành, sinh năm 1977, trú tại tổ 7, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình là đầu giá viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình;

(3) Trịnh Thị Minh Thúy, sinh năm 1970, trú tại tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình là Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình;

(4) Hà Văn Dũng, sinh năm 1984, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình;

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

**P.V**